

Bài Học 13

*24 Tháng 3 – 30 Tháng 3

Lời Hứa Đức Chúa Giê-su Sẽ Trở Lại



Đọc Kinh Thánh Nghiên Cứu Tuần Này: 2 Phi-e-rơ 3:1-10, 13; Giăng 14:2, 3; Đa-ni-ên 2:44; Hê-bơ-rơ 9:28; Hê-bơ-rơ 11; Khải huyền 6:9-11; Lu-ca 12:42-48.

Câu Gốc: “Này, ta đến mau chóng, và đem phần thưởng theo với ta, để trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm” (Khải huyền 22:12).

Tư Tưởng Quan Trọng: Khi nào Đức Chúa Giê-su trở lại? Chúng ta không biết. Nhưng điều thật sự quan trọng là Ngài sẽ trở lại.

Vào cuối những năm 1990, nhiều người tự hỏi thế giới có tồn tại cho tới thiên niên kỷ mới bắt đầu năm 2000. Sau đó, năm 2000 đến rồi đi. Một số người lý luận rằng sự giải nghĩa về những điều sắp xảy ra ở thiên niên kỷ mới là sai và năm 2001 mới là bắt đầu một thiên niên kỷ mới. Nhưng, đáng buồn thay, chúng ta vẫn còn ở đây.

Tín đồ Cơ Đốc Phục Lâm vẫn tin sự tái lâm của Đấng Christ gần kề. Ngay cả một số ký giả cũng nói trong bản thông tin của mình là thế giới dường như sắp có một số khủng hoảng lớn. Một người không cần phải là tiên tri để thấy thế giới chúng ta đang sống đây đang đến gần một sự kết thúc kinh khủng.

Những điều này không làm chúng ta ngạc nhiên. Suy cho cùng, mỗi lời tiên tri trong Kinh Thánh về thời kỳ cuối cùng nói lên sự tiên đoán kinh khủng về thế giới trước khi Chúa tái lâm. Và đó chính là thế giới chúng ta đang sống.

Khi nào Đức Chúa Giê-su trở lại? Chúng ta không biết. Điều chúng ta biết là Đức Chúa Giê-su sắp trở lại. Và đó là điều quan trọng.

Ban Đầu Và Cuối Cùng

Kinh Thánh đã miêu tả tình trạng kinh khủng của con người một cách trung thực và chính xác. Nhưng các nhà viết Kinh Thánh không cảm thấy tuyệt vọng về tình trạng đó vì họ biết mọi việc sẽ kết thúc như thế nào vào lúc cuối cùng. Chương chót của sách Ê-sai và Khải huyền cho chúng ta niềm hy vọng là tội lỗi cuối cùng sẽ bị hủy diệt và nước Đức Chúa Trời sẽ được phục hồi. Đức Chúa Trời cho các tiên tri Ngài thấy “điều cuối cùng” sẽ dẫn đến sự chấm dứt lịch sử đen tối của thế giới chúng ta. Các tiên tri này không giấu diếm sự nghiêm trọng của những biến cố cuối cùng trên đất. Nhưng họ sống với hy vọng vì họ biết Đức Chúa Giê-su sắp trở lại.

Như chúng ta đã nghiên cứu trước đây, giả sử bạn tin thế giới khởi đầu do sự ngẫu nhiên. Sau đó, bạn sẽ tin thế giới cũng sẽ chấm dứt như vậy. Quan điểm này thật sự không đem lại niềm hy vọng nào cho những người ở giữa sự khởi đầu và chấm dứt như vậy, phải không?

Nhưng Kinh Thánh dạy chúng ta nên chấp nhận Sáng thế Ký 1 và 2 như là sự khởi đầu thật cho tất cả lịch sử nhân loại. Không có gì là ngẫu nhiên trong việc Sáng tạo thế gian. Vì vậy, không lạ gì Lời Đức Chúa Trời cũng cho thấy sự cuối cùng của thế giới. Sẽ không có gì là ngẫu nhiên.

Theo 2 Phi-e-rơ 3:1-10, Phi-e-rơ liên kết thế nào những biến cố trước đây trong lịch sử nhân loại với các biến cố cuối cùng? Những câu này cho chúng ta sứ điệp hy vọng nào?

Sự sáng tạo trong Sáng thế Ký và sự tái tạo cuối cùng liên quan trực tiếp với nhau. Sự sáng tạo trong Sáng thế Ký khiến sự tái tạo cuối cùng có ý nghĩa hơn. Khi nghiên cứu giáo lý về các biến cố sau cùng, chúng ta thấy những hành động cuối cùng của Đức Chúa Trời đối với các tạo vật của Ngài. Những hành động cuối cùng này dẫn thẳng đến sự phục hồi nước của Ngài.

Đức Chúa Giê-su liên kết rõ ràng sự khởi đầu và sự cuối cùng của mọi vật với chính Ngài. Ba lần trong Khải huyền (Khải huyền 1:8; 21:6; 22:13). Đức Chúa Giê-su nói về Ngài là An-pha (Khởi đầu) và Ô-mê-ga (Cuối cùng). (An-pha là chữ đầu trong vần A B C của Hy Lạp. Ô-mê-ga là chữ cuối). Đức Chúa Giê-su bày tỏ cho chúng ta bằng cách nói đây là quyền phép của Ngài. Điều này cho chúng ta thấy Đức Chúa Giê-su hiện diện ở đó, vào lúc khởi đầu của mọi sự, và Ngài sẽ hiện diện ở đó vào lúc cuối cùng. Chúng ta có thể tin cậy Ngài dù chúng ta ở đâu. Điều này cũng nói cho chúng ta biết thế giới này tuy lộn xộn, nhưng Đức Chúa Giê-su luôn luôn có mặt ở đó vì chúng ta.

Một số Cơ Đốc nhân đã không tin rằng Đức Chúa Giê-su sắp trở lại. Thay vào đó, họ nghĩ chúng ta cần xây cất một nước cho chính mình. Hãy nghĩ về những người trong quá khứ đã cố gắng làm điều giống như vậy. Tại sao chúng ta nên nghĩ chương trình tương lai sẽ tốt đẹp hơn?

Lời Hứa Và Sự Mong Chờ

“Những việc cuối cùng” là về nước sắp đến của Đức Chúa Trời. Vì thế, tín đồ Cơ Đốc Phục Lâm luôn luôn tin rằng Đức Chúa Giê-su sắp trở lại. Chúng ta tin vào điều này nhiều lắm đến nỗi tên của chúng ta, Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm, gợi ý rằng Đức Chúa Giê-su sắp trở lại.

Theo 2 Phi-e-rơ 3:13, Phi-e-rơ giải nghĩa thế nào niềm hy vọng này về sự Đấng Christ sắp trở lại? Tại sao niềm hy vọng này rất quan trọng cho tất cả chúng ta, những người tin như vậy? Nếu không có điều này, tại sao chúng ta không có niềm hy vọng thật nào cả?

Niềm hy vọng của con người thường thường đem lại thất vọng. Nhiều lần chúng ta thất bại vì chúng ta không thể điều khiển được những biến cố tương lai. Mỗi kế hoạch của chúng ta thì không chắc chắn và tùy thuộc vào những việc xảy ra trong tương lai. Sự diễn tiến của lịch sử thì không giản dị và tùy thuộc vào quá nhiều điều để chúng ta tin vào những gì chúng ta có thể quyết định. Và sự bất trắc này đem lại cho chúng ta nhiều lo lắng.

Nhưng các nhà viết Kinh Thánh hứa là chúng ta không cần mất hy vọng. Chúa đang điều khiển. Và chúng ta có lời hứa là Ngài sẽ tái lâm và lời hứa về những gì Ngài sẽ làm khi Ngài trở lại.

Giăng 14:2, 3; Đa-ni-ên 2:4; và Công vụ 3:20, 21 đem lại niềm hy vọng nào? Có điều khác biệt nào trong mỗi lời hứa này?

Trong những câu này, và rất nhiều câu khác nữa, chúng ta được ban cho lời hứa về sự Đấng Christ tái lâm, một thế giới mới và đời sống mới khi Ngài trở lại. Hãy tưởng tượng những điều đó sẽ như thế nào. Chúng ta đã quá quen thuộc với tội lỗi, bệnh tật, chết chóc, sợ hãi, bạo động, căm ghét, nghèo nàn, tội ác, chiến tranh, và đau khổ; chúng ta không thể dễ dàng tưởng tượng một thế giới không có những điều này. Nhưng, đó chính là thế giới chúng ta đang trông mong, một thế giới đã được hứa cho chúng ta.

SỰ BẢO ĐẢM VĨ ĐẠI

Là tín đồ Cơ Đốc Phục Lâm, chúng ta sống với niềm hy vọng Đấng Christ sắp trở lại trên trái đất này. Vài nhóm Cơ Đốc đã mất hy vọng vào sự dạy dỗ đó. Một số khác đã bỏ qua một bên. Những người khác dạy sự tin tưởng này chỉ là một ý tưởng và không có một biến cố thật sẽ xảy ra trong tương lai gần đây. Họ có thể nói, “Sự tái lâm có thật trong lòng khi chúng ta học để làm tròn vai trò của mình trong cộng đồng.” Hay, “Khi chúng ta học để yêu tha nhân, thì sau đó sự Đấng Christ tái lâm trở nên thật sự trong đời sống chúng ta.” Đúng, chúng ta nên yêu mến tha nhân và nên là những phần tử hữu ích trong cộng đồng. Nhưng những điều đó không giống như sự tái lâm của Đấng Christ.

Từ sự chúng ta hiểu về tình trạng người chết, thật khó để tưởng tượng đức tin chúng ta có ý nghĩa gì nếu không có sự trở lại thật của Đấng Christ. Đồng thời Ngài cũng kêu kẻ chết sống lại. Sự Tái Lâm rất quan trọng đối với những gì chúng ta tin. (Một lần nữa, tên của hội thánh chúng ta bày tỏ điều này quan trọng thế nào). Không có điều này, cả hệ thống đức tin của chúng ta sẽ tan vỡ và sụp đổ. Vì tất cả những gì chúng ta tin tưởng và hy vọng lệ thuộc vào sự trở lại thật của Đấng Christ “trên mây trời” (Ma-thi-ơ 24:30). Không có sự tái lâm đó, những giáo lý của chúng ta sẽ đưa chúng ta đến con đường cùng.

Trong tất cả những lời hứa về sự Chúa Tái lâm, lời hứa nào là lớn nhất? Theo Hê-bơ-rơ 9:28 và 1 Cô-rinh-tô 15:12-27, biến cố nào, hơn tất cả các biến cố khác, bảo đảm sự Chúa trở lại? Tại sao?

Dĩ nhiên, niềm hy vọng lớn của sự Tái lâm lệ thuộc vào những gì Đấng Christ đã làm cho chúng ta khi Ngài đến lần thứ Nhất. Suy cho cùng, sự Chúa đến lần thứ Nhất có giá trị gì nếu không có sự Chúa đến lần thứ Hai? Sự đến lần thứ Nhất và tất cả những gì Đức Chúa Giê-su đã làm cho chúng ta lúc đó thì không trọn vẹn nếu không có sự đến lần thứ Hai. Nhiều lần Kinh Thánh dùng biểu hiệu giá chuộc khi nói về Thập tự giá. Chính Đức Chúa Giê-su phán, “Ấy vậy, Con người đã đến, không phải để người ta hầu việc mình, song để mình hầu việc người ta, và phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người” (Ma-thi-ơ 20:28). Nơi thập tự giá, Đức Chúa Giê-su, bởi sự chết Ngài, đã trả giá cứu chuộc cho linh hồn chúng ta. Đó là giá chuộc đầy đủ, hoàn toàn, và một lần cho tất cả. Đồng thời, trả giá chuộc có ích gì nếu bạn không đến để lấy lại những gì bạn đã chuộc? Sự trả giá chuộc không phải là cuối câu chuyện. Thí dụ, khi kẻ bắt cóc bắt trộm một em bé và đòi cha mẹ em trả tiền chuộc; cha mẹ trả tiền chuộc và đem con về. Cũng vậy, Đức Chúa Giê-su sẽ trở lại để lấy lại những gì Ngài đã trả với giá rất cao. Vì thế, sự Đấng Christ đến lần thứ Nhất cho chúng ta lời hứa vĩ đại nhất về sự Ngài đến lần thứ Hai.

“Chớ Nào Lời Hứa Về Sự Chúa Đến Ở Đâu?”

Từ những ngày đầu tiên của Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Đệ Thất nhật, tín đồ tin rằng sự Đấng Christ trở lại sắp đến, “gần hơn lúc chúng ta mới tin.” Hôm nay chúng ta vẫn còn ở đây, lâu hơn nhiều người trong chúng ta mong đợi. Chúng ta hiểu “sự chậm trễ” này thế nào?

Trước hết, chúng ta không phải chỉ là những người thất vọng khi Đức Chúa Trời không làm trọn những lời hứa của Ngài cách mau chóng như mình mong đợi. Thí dụ, Ê-va tưởng những lời hứa của Đức Chúa Trời về Đấng Cứu Thế (Sáng thế Ký 3:15) sẽ được ứng nghiệm trong đức con đầu tiên của bà. Hãy đọc Sáng thế Ký 4:1. Sự phiên dịch đúng câu này nên có chữ *nhờ* in nghiêng. Vì chữ này không có trong ngôn ngữ nguyên thủy nhưng đã được người phiên dịch thêm vào. Lời nói của Ê-va có thể dịch đúng là, “Tôi mới sanh được một người – Đức Giê-hô-va.” Bà đã sai lầm. Đứa trẻ được sinh ra là Ca-in, chứ không phải Đấng Cứu Thế. Chúa không đến cho tới hằng ngàn năm sau.

“Sự Đấng Cứu Thế đến đã được nói trước trong vườn Ê-đen. Khi lần đầu tiên A-đam và Ê-va nghe lời hứa đó, họ mong đợi sự ứng nghiệm mau chóng. Họ vui mừng chào đón đứa con trai đầu tiên, hy vọng con mình có thể là Đấng Cứu Thế. Nhưng sự ứng nghiệm của lời hứa bị trì hoãn. Những người đầu tin lời hứa đó đã chết mà không thấy lời hứa được ứng nghiệm. Từ thời Hê-nóc, lời hứa đó được lặp lại qua các nhà lãnh đạo và các đấng tiên tri trong Kinh Thánh, giữ niềm hy vọng sống động của sự Ngài đến. Nhưng Ngài không đến.” Phỏng trích Ellen G. White, *The Desire of Ages*, tr. 31.

Có điểm chính nào trong Hê-bơ-rơ 11? Điều này phù hợp với cả vấn đề về sự “chậm trễ” thế nào? Hãy đọc những câu 13, 19, 40.

Qua tất cả Kinh Thánh, chúng ta có những thí dụ về sự người ta chờ đợi một thời gian lâu. Hãy coi Áp-ra-ham đợi bao lâu cho đứa con của lời hứa. Hãy coi Y-sơ-ra-ên đợi bao lâu ở Ê-díp-tô để được giải phóng khỏi nô lệ. Nhiều lần trong sách Thi thiên, chúng ta đọc được câu hỏi, Lạy Chúa, “ Bao lâu,” cho tới khi sự tự do đến? Và, dĩ nhiên, chúng ta không nên ngạc nhiên về sự “chậm trễ” của sự Đấng Christ tái lâm. Hãy nhớ Phi-e-rơ viết cách đây gần hai ngàn năm, “Trước hết phải biết rằng, trong những ngày sau rốt, sẽ có mấy kẻ hay gièm chê, dùng lời giễu cợt, ở theo tình dục riêng của mình, đến mà nói rằng: ‘Chớ nào lời hứa về “sự Chúa đến” ở đâu? Vì từ khi tổ phụ chúng ta qua đời rồi, muôn vật vẫn còn nguyên như lúc bắt đầu sáng thế’” (2 Phi-e-rơ 3:3, 4).

Bạn có nghĩ bây giờ Chúa nên trở lại rồi? Có nhiều khi bạn thấy nản chí về sự “trì hoãn” không? Hay bạn cũng nghi ngờ sự Tái lâm vì chúng ta vẫn còn ở đây? Hãy nghĩ về tất cả những bằng chứng bạn có để tin vào sự Đấng Christ trở lại. Hãy nhớ, khi làm vậy, bạn là một con người có những giới hạn. Sự hiểu biết của bạn về thời gian thì rất khác với sự hiểu biết của Đức Chúa Trời về thời gian.

“Kìa, Ta Đến Mau Chóng”

Sự Chúa chưa đến là lý do cho một số lời dạy dỗ của Phao-lô cho người Tê-sa-lô-ni-ca. Theo 2 Tê-sa-lô-ni-ca 2, Phao-lô khuyên hội thánh ở Tê-sa-lô-ni-ca làm gì trong khi họ chờ đợi lời hứa Đấng Christ trở lại?

Một số biến cố phải xảy ra trong lịch sử nhân loại trước khi Đức Chúa Giê-su sẽ trở lại. Nhưng niềm hy vọng về tương lai thì thật vinh hiển.

Sách Khải huyền, quyển sách vĩ đại về “sự kết thúc tuyệt đỉnh,” cũng cho bằng chứng về thời gian chậm trễ. Trong Khải huyền 6:9-11 khi mở ấn thứ năm, những tiếng ở dưới bàn thờ đã kêu lớn điều gì? Ở đó có ý nào về vấn đề “trì hoãn?”

Lu-ca 12:42-48 giúp chúng ta hiểu thế nào về sự “trì hoãn?” Quan trọng hơn, có sự cảnh cáo nghiêm trọng nào từ câu này cho chúng ta, là những người có thể dễ dàng cũng cảm thấy như vậy?

Còn những câu nói về sự Đức Chúa Giê-su trở lại mau chóng, hay sắp đến, thì sao? Thí dụ, “Kìa, Ta đến mau chóng. Phước thay cho kẻ nào giữ những lời tiên tri trong sách này!” (Khải huyền 22:7).

Sự Tái lâm thì “mau chóng” như sự chết của chúng ta. Chúng ta chết, và dù chúng ta ngủ trong mộ bao lâu – hai năm, hai trăm năm, hay hai ngàn năm - điều kể đó chúng ta biết, dường như trong giây phút, trong nháy mắt, là Đức Chúa Giê-su đã trở lại! Vì thế, chúng ta có thể lý luận rằng từ những gì chúng ta có thể *kinh nghiệm*, sự Tái lâm không lâu hơn khoảng thời gian của đời sống một người. Chính sự Tái lâm là một biến cố có thật bao gồm cả thế giới. Nhưng chúng ta *kinh nghiệm* sự Tái lâm như là những cá nhân.

Như thời gian trôi qua, bạn có cảm thấy mình quá thoải mái với thế gian mà quên đi sự Tái lâm sẽ có thật thế nào? Nếu có, bạn không phải là người duy nhất đâu. Làm thế nào chúng ta có thể chiến đấu với ý nghĩ tự nhiên nhưng rất nguy hiểm này? Hãy đem câu trả lời của bạn đến lớp.

Thứ Sáu *30 Tháng 3

Nghiên Cứu Bổ Túc: “Một năm nữa đã gần trôi vào vĩnh cửu. Chỉ còn vài ngày nữa, chúng ta sẽ bắt đầu một năm mới. Anh chị em của tôi ơi, hãy dùng cách khôn ngoan những giờ phút còn lại của năm cũ. Nếu bạn chệnh mảng bổn phận mình, hãy ăn năn trước mặt Đức Chúa Trời. Và trở lại con đường mà bạn đã rời xa. Hãy nhớ đời sống ban cho bạn ngăn ngừa thế nào. Bạn không biết thời kỳ ân điển bạn có sẽ chấm dứt khi nào. Đừng nói, ‘Hôm nay hoặc ngày mai, ta sẽ đi đến thành kia, ở đó một năm, buôn bán và phát tài.’ Đức Chúa Trời có nhiều chương trình khác cho bạn. ‘Sự sống. . . chẳng qua như hơi nước, hiện ra một lát rồi lại tan ngay’ (Gia-cơ 4:14). Bạn không biết tay bạn có thể mất sự khéo léo, bước đi của bạn mất đi sức mạnh, xảy ra mau chóng thế nào. Có sự nguy hiểm trong một giây phút trì hoãn. ‘Hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va đang khi mình gặp được; hãy kêu cầu Ngài ở gần. Kẻ ác khá bỏ đường mình, người bất nghĩa khá bỏ các ý tưởng; hãy trở lại cùng Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ thương xót cho, hãy đến cùng Đức Chúa Trời chúng ta, vì Ngài tha thứ dồi dào’ (Ê-sai 55:6, 7).” – Phỏng trích Ellen G. White, *Review and Herald*, 23 Tháng 12, 1902.

Đề Tài Thảo Luận:

- 1 Trong lớp, hãy thảo luận câu trả lời của bạn cho câu hỏi chót ngày thứ Năm. Hãy thảo luận sự kiện là chúng ta càng ở đây bao lâu, thì càng dễ bỏ qua sự Đấng Christ trở lại. Nhưng chúng ta càng ở đây bao lâu, thì chúng ta càng gần ngày Chúa trở lại bấy nhiêu. Điều này thế nào?
- 2 Có những lý do nào về việc Đức Chúa Giê-su chưa trở lại? Chúng ta có trách nhiệm về sự “trì hoãn” này không? Dù nói “Có” hay “Không,” bạn bào chữa cho câu trả lời của mình thế nào?
- 3 Trong trí bạn, có lý do lớn nhất nào để tin vào lời hứa Chúa tái lâm?
- 4 Có nhiều cuộc tranh luận trong khoa học về nguồn gốc của nhân loại. Nhiều khoa học gia lý luận rằng tương lai lâu dài cho người ta trên đất, hay ngay cả cho vũ trụ, thì không tốt. Họ tiên đoán vũ trụ sẽ bị đốt cháy hay rớt xuống, và không còn sự sống ở đâu nữa. Là tín đồ Cơ Đốc Phục lâm, chúng ta tin rằng tương lai của vũ trụ thì trái ngược lại: vũ trụ sẽ đẹp tuyệt vời. Nếu khoa học nói rất sai về sự cuối cùng của muôn vật, thì tại sao chúng ta tin sự hiểu biết của khoa học về nguồn gốc của muôn vật là hợp lý. Điều này rất đúng khi sự hiểu biết thông thường của khoa học về thuở ban đầu lệ thuộc vào thuyết tiến hóa là thuyết chối bỏ Đấng Tạo Hóa hay sự Sáng tạo của Đức Chúa Trời. Sự hiểu biết này sai lầm thế nào?

TÓM LƯỢC: Chúng ta có nhiều lý do rất chính đáng để tin vào sự Đấng Christ tái lâm, dù việc gì xảy ra.